

Tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

Còn gần 2 tháng nữa, học sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Thời điểm này, các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Bình đang khẩn trương trong việc tổ chức ôn tập và phổ biến quy chế thi, nhằm tạo cho học sinh tâm thế vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Có mặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự tập trung ôn tập cao độ của các em học sinh khối 12. Thấy giáo Vũ Trọng Lâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường có kế hoạch ôn tập cụ thể, chi tiết đối với từng môn thi nhằm giúp học sinh học tập, ôn luyện hiệu quả, trong đó chỉ đạo từng tổ, nhóm, giáo viên xây dựng kế hoạch và bộ đề ôn tập. Đối với các môn bắt buộc như Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đều được tăng cường thời gian ôn tập nhiều hơn các môn khác. Thời gian ôn tập vào các buổi chiều trong ngày, nội dung ôn tập bám sát kiến thức cơ bản

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, thông qua các cuộc khảo sát chung do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và các cuộc khảo sát riêng do nhà trường tổ chức để đánh giá năng lực học sinh ở từng bộ môn, từ đó giáo viên xây dựng chương trình ôn tập phù hợp. Nhà trường lựa chọn các giáo viên có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm lâu năm để phân công giảng dạy khối 12. Sau khi kết thúc chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ cuối tháng 5, nhà trường sẽ tăng cường ôn tập cho học sinh. Ngoài việc thường xuyên liên tục cập nhật để kịp thời phổ biến tới học sinh, phụ huynh thông tin về kỳ thi, nhà trường luôn quan tâm công tác ổn định tư tưởng, giảm áp lực tâm lý cho các em trước kỳ thi.

Năm học này, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có 633 thí sinh (2 thí sinh tự do). Theo kế hoạch dự kiến, có 424 em chọn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 177 em chọn thi tổ hợp

khoa học xã hội và 32 em chọn thi cả hai tổ hợp. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chú trọng kế hoạch ôn tập và định hướng cho các em học sinh ôn thi cuối cấp. Đặc biệt sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi, nhà trường đã phổ biến một cách cụ thể, chi tiết đến giáo viên và học sinh để nắm rõ những điểm mới trong kỳ thi năm nay. Thấy giáo Bùi Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thời gian này, cùng với việc ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II, nhà trường vẫn tiếp tục hoàn thành chương trình theo đúng định biên năm học. Phương châm của nhà trường là học đến đâu, ôn tập đến đấy nên theo kế hoạch, đến cuối tháng năm, khi hoàn thành xong chương trình lớp 12 cũng là lúc kết thúc quá trình ôn tập của trường. Để tạo tâm thế sẵn sàng cho học sinh, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh sẽ tổ chức 3 vòng thi thử. Từ đó, phân loại năng lực của từng học sinh, giúp các em nhìn nhận đúng



Các em học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn tích cực ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia.

khả năng của mình để có những thay đổi kịp thời, phù hợp cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, khả năng năm nay Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh vẫn tiếp tục được chọn là điểm chấm bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Vì vậy, bên cạnh việc chú trọng ôn tập, hiện nay Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị như: tu sửa lại bàn ghế, bảng, quạt điện, hệ thống điều khiển âm thanh, phòng học, phòng y tế... đáp ứng tiêu chuẩn quy định

của kỳ thi THPT quốc gia. Đồng thời, Đoàn Thanh niên nhà trường cũng kêu gọi các chi đoàn tổng vệ sinh trường, lớp, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp để góp phần giúp các em học sinh có tâm lý thoải mái, yên tâm ôn tập, thi cử.

Trước sự hướng dẫn ôn tập tận tình của nhà trường và thầy cô giáo, các em học sinh khối 12 đang tích cực học tập và ôn luyện, tự tin bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

DẶNG ANH

Được thành lập từ năm 2005, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Bình giữ vững là "cầu nối" giữa đơn vị xuất bản với bạn đọc, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI BÌNH TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Bà Hoàng Thị Hồng Gấm, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty khẳng định: Ngành phát hành sách Thái Bình vốn đã khẳng định vai trò là một binh chủng trên mặt trận văn hóa tư tưởng và người cán bộ phát hành sách là người lính xung kích trên mặt trận ấy. Đối với những người làm công tác phát hành sách đã tận tâm, tận lực, sáng tạo, tận tâm tới các vùng nông thôn, miền biển; đưa tư tưởng, đường lối của Đảng đến với quần chúng nhân dân; đưa khoa học kỹ thuật đến đồng ruộng, nhà máy; đưa những kiến thức, kinh nghiệm về quản lý văn hóa - xã hội và giáo dục vào các cơ quan, trường học...; thực hiện tốt khẩu hiệu "sách đi tìm người" và "sách tốt, sách hay đến tận tay người đọc" theo phương châm "4 đúng" của ngành là đúng nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng và thời gian. Đó chính là bản chất truyền thống cách mạng của ngành phát hành sách Thái Bình từ khi ra đời đến nay.

Phát huy truyền thống đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Công ty đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động của mình trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng,



Hệ thống hiệu sách nhân dân trên địa bàn tỉnh thu hút nhiều bạn trẻ.

chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ xuất bản phẩm lành mạnh, góp phần vào công tác giáo dục cộng đồng; thực hiện tốt Luật Xuất bản, đấu tranh với các xuất bản phẩm ngoài luồng, độc hại, giữ vững vai trò chủ đạo và định hướng trong công tác kinh doanh xuất bản phẩm, góp phần làm trong sạch thị trường sách trên địa bàn tỉnh, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Chi bộ tăng cường công tác học tập, nghiên cứu và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong sản xuất, kinh doanh, đưa Công ty đi vào hoạt động có nền nếp, kỷ cương. Cùng với đó, bổ sung và hoàn thiện một số văn bản quản lý, quy chế hoạt động của Chi bộ, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, quy chế đặt nhập hàng hóa, quy ước tổ chức hoạt động... để xác định rõ mối quan hệ giữa Chi bộ với chính quyền và giữa tập thể với cá nhân. Kết quả cho thấy mọi hoạt động của Chi bộ - doanh nghiệp thực sự ổn định, từng bước phát triển bền vững. Người lao động cũng xác định rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng,

dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng lên những tầm gương học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với phương châm "Biến thời điểm chính trị thành thời cơ kinh doanh", Chi bộ đã chủ động bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để tiến hành đặt, nhập kịp thời các xuất bản phẩm và tài liệu phục vụ tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, các đợt học tập nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Trong 5 năm qua, Công ty đã tổ chức 10 đợt phát hành các loại xuất bản phẩm có nội dung về khoa học

kỹ thuật, xây dựng công trình giao thông thôn xã, xây dựng đời sống văn hóa các thôn làng, các dòng họ, tuyên truyền sâu rộng tới các vùng nông thôn bằng hình thức bán sách lưu động có thưởng được đồng bào quần chúng nhân dân tham gia. Kết quả đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao văn hóa, đồng hồ văn hóa, gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, từ năm 2014 đến nay Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Bình đã không chỉ tăng trưởng trên 10% về số lượng bán sách và doanh thu mà còn mở rộng thêm một số mặt hàng mới, đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống cửa hàng hiệu sách nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo bà Gấm, những kết quả trên có đóng góp quan trọng của đồng chí Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Với cương vị là người đứng đầu doanh nghiệp, đồng chí Hoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tìm tòi, học hỏi, đầu tư tiên vốn để sửa chữa và xây dựng mới hệ thống hiệu sách nhân dân ở 8 huyện, thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động lựa chọn đặt nhập các loại sách, bloc lịch của các nhà xuất bản chính thống, có mẫu mã đẹp, nội dung phong phú, thông tin chính xác, báo đảm uy tín, giữ vững thương hiệu cho các cửa hàng trên địa bàn tỉnh.

THU THUY

Phát động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Công đoàn ngành Xây dựng vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Triển khai tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm nay, Công đoàn ngành Xây dựng chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu cho chủ sử dụng lao động đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đồng thời giám sát các quy định, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động...

Trong lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Công ty Cổ phần Hoàng Hà và trao 50 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 450.000 đồng; Công đoàn ngành Xây dựng trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 450.000 đồng.

Chiều ngày 26/4, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2019.

Trong tháng công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực với đoàn viên, trọng tâm hoạt động hướng vào các doanh nghiệp, nơi có đông công nhân lao động, trong đó trách nhiệm của công đoàn cơ sở là triển khai các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Luôn lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư của người lao động, kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị trong quá trình sản xuất, kinh doanh...



Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 75 suất quà, mỗi suất trị giá 450.000 đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Với chủ đề "Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên", tháng công nhân năm nay Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng phát động một công đoàn cơ sở phải có ít nhất 1 hoạt động cụ thể hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Các hoạt động chủ yếu trong tháng công nhân gồm: tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; nâng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành cạnh tranh... Động viên đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia hội thi "Sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật Thái Bình lần thứ VIII". Tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn của công nhân viên chức, người lao động; phối hợp giám sát thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện biểu dương, khen thưởng 16 công nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất; trao kinh phí hỗ trợ xây 4 nhà mái ấm công đoàn trị giá 120 triệu đồng và trao 75 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN CƯỜNG - TRUNG HIẾU

Xăng dầu tăng giá - nhọc nhằn nghề cá

Huyện Tiên Hải hiện có 702 phương tiện tàu thuyền, trong đó có hơn 60 tàu xa bờ. Với thực trạng giá xăng dầu liên tục tăng như vừa qua, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của ngư dân.

Tàu xa bờ - tiến thoái lưỡng nan

Ngày 16/4/2019, con tàu vỏ sắt mang số hiệu TB 90568 TS, công suất 829CV được đóng theo Nghị định số 67 của ngư dân Bùi Xuân Cử, xã Nam Thịnh đã tiếp đầy nhiên liệu, chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, đá lạnh, ngư lưới cụ cho chuyến vươn khơi dự kiến kéo dài khoảng 15 ngày. 8 thuyền viên trên tàu đều là những người có kinh nghiệm, nhiều năm bám biển, thông thuộc mọi ngư trường. Đây đang là vụ cá thu chính trong năm, ai cũng hy vọng có được một chuyến biển thuận lợi, bù cho chuyến trước bị lỗ tới 120 triệu đồng. Thế nhưng chỉ 4 ngày sau tàu đã phải quay vào bờ. Lý do là bởi nguồn cá thì ít, ngư lưới cụ lại bị rách tã tơi do bị tàu lạ xen qua. Anh em trên tàu cố gắng gim giữ, vớt vát lại những tấm lưới đánh cá trị giá cả trăm triệu đồng - phương tiện thiết yếu của cuộc mưu sinh. Không còn cách nào khác, tàu buộc phải

quay về bờ sửa lưới. Mái tóc ngư dân cũng như cước, mặt sạm đen vì nắng gió, người đàn ông 58 tuổi nói trong khắc khổ, xót xa: Chuyến này tôi bị lỗ tới 200 triệu đồng, trong đó tiền xăng dầu chiếm một nửa. Nửa còn lại là như yếu phẩm và tiền công vẫn phải thanh toán cho anh em. Trước tàu có 10 người, nhưng không kham nổi nên giờ chỉ còn 8. Tiến công của anh em thì có định từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Nguồn cá không nhiều như trước, tiền dầu thấp còn đỡ. Chủ cứ tăng chóng mặt như vừa rồi thì không biết cầm cự được bao lâu.

Tâm tư của ông Bùi Xuân Cử cũng là lo lắng chung của ngư dân Tiên Hải khi những ngày mưa, giá xăng dầu liên tục "nhảy múa". Sau 2 tháng đầu năm ổn định, từ đầu tháng 3/2019 đến 17/4/2019, giá xăng dầu đã 4 lần điều chỉnh tăng khiến nhiều ngư dân choáng váng. Bởi tiền xăng dầu chiếm từ 50 - 60% chi phí trong mỗi chuyến ra khơi. Chưa kể xăng dầu tăng giá, kéo theo nhiều hàng hóa thiết yếu tăng theo. Ông Đặng Thanh Kim, thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh, người cũng có 1 tàu vỏ sắt công suất hơn 820CV đóng theo Nghị định số 67 nhằm

khoảng hơn 10 ngày, số tiền chi cho xăng dầu khoảng 45 - 50 triệu đồng. Cũng hải trình ấy, giờ đây phải chi thêm từ 15 - 20 triệu đồng tiền dầu nữa. Bên cạnh đó nguồn lợi thủy sản thì ngày càng cạn kiệt. Đang là mùa cá, mà sản lượng giảm rõ rệt so với các năm trước. Thu không đủ bù chi nên lớp trẻ đa số không rời tàu đi làm công việc khác. Chỉ còn lớp người cũ vẫn rong ruổi trên mỗi ngư trường, mong những ngày trời cho lộc biển. Tuy vậy, trong cái đàn đò, tính toán tưởng như bề tể của ông Khuyên vẫn còn có những lý do rất đáng tự hào. Ông bảo: Nhiệm vụ của 67 không chỉ là đánh bắt hải sản, là mưu sinh, mà còn là giữ vững biển Tổ quốc. Ra khơi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tung bay, cũng thấy hành diện, thấy tự hào lắm. Rồi bản thân thấy phần chần và có thêm nhiều động lực bám biển. Với lại sấm trầu là để đi cày. Không thể để con tàu gần 20 tỷ đồng đắp chiếu thành đồng sắt vụn được. Mà đi thì chỉ phải gánh gánh thế đấy.

"Tiến thoái lưỡng nan" là tâm lý chung của ngư dân khi xăng dầu trở thành mặt hàng xa xỉ. Tuy vậy họ vẫn phải cố gắng để ra khơi. Bởi đằng sau rồi cũng tới công định nghĩ một đi là gánh nặng ng nản phải

trả, là tình yêu với đất nước, quê hương - một thứ tình yêu đã trở thành tín ngưỡng.

Tàu cá nằm bờ - cây xăng nằm bờ

Những ngày xăng dầu đội giá, cây xăng dựng ngoài mép nước dành riêng để tiếp dầu cho tàu thuyền khu vực bến cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh của cửa hàng xăng dầu số 26, Công ty Xăng dầu Thái Bình cũng bớt nhộn nhịp hơn. Khách hàng của cây xăng này chủ yếu là tàu thuyền đánh bắt gần bờ. Tuy không bị ảnh hưởng quá nhiều như tàu xa bờ khi giá xăng dầu leo thang, nhưng sức mua cũng giảm đáng kể. Ông Phạm Minh Tuấn, nhân viên cửa hàng xăng dầu số 26, Công ty Xăng dầu Thái Bình cho biết, trước đây mỗi tháng cây xăng xuất bán khoảng 40 - 45 m3 dầu. Hiện nay con số này đã giảm khoảng 20%. Xăng tăng giá nên ngư dân họ tính toán các phương án tiết kiệm nhất. Điều này cũng dễ hiểu thôi.

Không bình tĩnh như ông Tuấn, ông Phạm Xuân Thủy, xã Nam Thắng, nhân viên của 1 tàu đầu tư nhân tại khu vực cảng cá Cửa Lân vừa bơm dầu từ xe bồn lên cho chủ trên tàu về xa xỉ. Tuy vậy họ vẫn phải cố gắng để ra khơi. Bởi đằng sau rồi cũng tới công định nghĩ một đi là gánh nặng ng nản phải



Tàu thuyền neo đậu tại bến cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiên Hải).

dầu tăng quá, ngư dân làm ăn thì pháp phù, toàn khổ đời... Bài toán về giá xăng dầu đã lên lời vào từng nhịp thở của ngư dân. Và tại bến Cửa Lân, 1 tàu hậu cần nghề cá đã "nằm bờ" từ vài năm qua do làm ăn không hiệu quả. Có ngư dân đã bán tàu đi làm thuê cho tàu khác. Tư tưởng để tàu "nằm bờ, gác lưới" đã mạnh nha trong suy nghĩ của không ít chủ tàu.

Cần những giải pháp căn cơ

Để ứng phó với bão giá xăng dầu trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhiều chủ phương tiện tàu thuyền trên địa bàn huyện Tiên Hải đã thay đổi phương thức, lộ trình đi biển. Ông Đặng Đức Hồng, ngư dân xã Nam Thịnh, một chủ tàu công suất 105CV chia sẻ, nhiều tàu xa bờ quay ra đánh bắt gần bờ để rút ngắn quãng đường đi thuyền,

tiết kiệm được tiền dầu. Nhưng hiệu quả cũng không cao vì phải đối ngư cụ và lãng phí công suất máy. Có tàu xa bờ thay vì 10 ngày về bến thì họ lại chuẩn bị thêm đá lạnh, lương thực, thực phẩm neo lại ngoài khơi thêm qua. Có ngư dân đã đánh bắt, để được chi phí xăng dầu đi lại. Tuy vậy, việc neo đậu dài ngày sẽ làm cho sản phẩm đánh bắt không bảo đảm chất lượng hoặc bị các đầu buôn ép giá. Chưa kể những mẻ lưới không, những rủi ro có thể gặp phải do thời tiết, thiên tai hay tranh chấp ngư trường. "Nghĩa là kiểu gì thì ngư dân cũng gặp khó. Nhưng khó vẫn phải vươn khơi thì mới giữ được nhân công, mới khai thác được ngư lưới cụ. Nằm bờ, gác lưới thì người lao động họ sẽ tìm việc khác hoặc tàu khác để quay ra đánh bắt gần bờ để rút ngắn quãng đường đi thuyền,

sẽ tiết kiệm được một khoản để cân đối thu chi, mới tự tin vươn khơi, bám biển" - ông Hồng bộc bạch.

Như vậy có thể thấy, việc thay đổi phương thức, lộ trình đi biển của ngư dân để đi nhau qua "bão giá" cũng chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời. Để ngành đánh bắt thủy hải sản phát triển bền vững cần có những giải pháp căn cơ hơn. Như điều tiết số lượng tàu thuyền phù hợp với nguồn tài nguyên vùng biển; phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để các hình thức đánh bắt hủy diệt; có cơ chế đầu tư phát triển ngành nghề biển thủy hải sản bảo đảm đầu ra hợp lý cho ngư dân và có những cơ chế đặc thù, hiệu quả cho những tàu cá tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

ĐỖ HÀ
(Đài TTTT Tiên Hải)